

**HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG
NÊU CAO ĐẠO LÝ “UỐNG NƯỚC NHỚ NGUỒN”
VÀ SỰ TRI ÂN CÁC GIA ĐÌNH THÂN NHÂN
THƯƠNG BINH LIỆT SỸ CỦA TRƯỜNG THCS ÁI MỘ**

Cùng với cả nước hướng về Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 70 năm ngày Thương binh – Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2017). Với truyền thống “*Uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây*”, với tấm lòng thành kính và biết ơn đối với những người con thân yêu của Tổ Quốc đã hy sinh trọn đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng quê hương đất nước.

Sáng thứ Hai ngày 24 tháng 7 năm 2017, Ban giám hiệu nhà trường, bác Trần Minh Phú – trưởng ban đại diện CMHS nhà trường; các thầy cô giáo chủ nhiệm các lớp cùng các em học sinh xuất sắc đại diện cho 1409 học sinh trường THCS Ái Mộ, các em học sinh tiêu biểu trong ban chỉ huy Liên đội; đội nghi lễ đã tham gia Lễ dâng hương, đặt vòng hoa tưởng niệm, viếng các anh hùng liệt sỹ, các bà mẹ Việt Nam anh hùng tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ phường Ngọc Lâm.

Trong buổi lễ dâng hương hết sức thiêng liêng và trang trọng, thầy và trò nhà trường đã thắp những nén hương thành kính, đặt vòng hoa thơm tỏ lòng tôn kính các anh hùng liệt sỹ, những người anh hùng kiên cường bất khuất đã không tiếc tuổi thanh xuân, sẵn sàng hy sinh tất cả vì độc lập, tự do của dân tộc. Trong bài diễn văn đầy ý nghĩa và xúc động của cô giáo Nguyễn Thị Kim Nhung đã thể hiện tấm lòng thành kính và biết ơn sâu sắc với lời tri ân về sự hy sinh lớn lao của các mẹ, các anh, các chị, những người con ưu tú của quê hương Ngọc Lâm – Long Biên. Chiến công của các anh là tấm gương sáng cho chúng ta hôm nay ghi nhớ và học tập. Thầy và trò trường THCS Ái Mộ noi gương các anh đã cố gắng phấn đấu dạy tốt, học tốt và đạt nhiều thành tích rất đáng tự hào: liên tục đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc cấp thành phố; Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động Hạng Ba; hai lần được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Bằng khen của Bộ GD&ĐT; Ba lần được tặng Cờ đơn vị dẫn đầu thi đua khối THCS của UBND thành phố Hà Nội; nhà trường vẫn luôn khẳng định vị

thể của mình, là đơn vị dẫn đầu trong phong trào Giáo viên giỏi, học sinh giỏi của Quận Long Biên và thành phố Hà Nội.

Thầy và trò trường THCS Ái Mộ mãi mãi ghi tạc và đời đời biết ơn sự hy sinh, cống hiến to lớn đó. Nguyên ra sức, cố gắng phấn đấu, thi đua, tiếp tục dạy tốt, học tốt, phát huy tinh thần tri thức, sáng tạo, tích cực tham gia các hoạt động xã hội để góp phần thực hiện xây dựng đất nước văn minh, giàu đẹp. Như lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “Chính họ đã làm rạng rỡ dân tộc, vẻ vang giống nòi. Họ chết cho Tổ quốc sống mãi... tinh thần của họ luôn sống với non sông Việt Nam”.





Trong chùm hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày thương binh liệt sỹ, thực hiện sự chỉ đạo của Ban Giám hiệu, Ban chấp hành Công đoàn nhà trường kết hợp với các ban ngành đoàn thể đã thực hiện tốt công tác đền ơn, đáp nghĩa đối với các gia đình thân nhân thương binh, liệt sỹ của các thầy cô giáo và gia đình của các em học sinh trong nhà trường.

Đây cũng là một hoạt động tri ân có ý nghĩa cao quý, là sự tôn vinh sâu sắc, thể hiện tình đoàn kết, sự thăm hỏi ân cần về sức khỏe, chia sẻ tình hình đời sống và tặng quà cho các gia đình thân nhân thương binh, liệt sỹ. Đó là những hành động, nghĩa cử cao đẹp đã thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của nhà trường trong công tác "*Đền ơn đáp nghĩa*" đối với những gia đình có công với cách mạng, có những người cha, người anh đã hy sinh xương máu và có nhiều đóng góp to lớn vì độc lập, hòa bình, thống nhất đất nước. Để chúng ta hôm nay được hưởng giá trị của độc lập, tự do, của hòa bình và hạnh phúc.

Thầy và trò nhà trường luôn vinh danh, ghi nhận công lao to lớn ấy và xin nguyện một lòng hòa hợp, đoàn kết tạo thành sức mạnh dân tộc, bảo vệ hòa bình và toàn vẹn lãnh thổ, nỗ lực dạy và học để xây dựng đất nước giàu mạnh và luôn trân trọng giá trị hòa bình hôm nay... Xin nguyện sống, lao động, học tập xứng đáng với những kỳ vọng của các thế hệ đi trước và luôn luôn làm tốt hơn nữa công tác "*Đền ơn đáp nghĩa*"...

Người viết: Nguyễn Thị Hồng





